



คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ๑๗๗/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม เขตเลือกตั้งที่ ๓
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม (ส.ถ.๑/๑) กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำร้องว่า คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ถูกร้อง ได้มีการกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐๑ กล่าวคือ ผู้ถูกร้องจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการสืบสวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความว่า ผู้ร้องกล่าวหาว่า ในการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม ที่หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนบัตรดี ๔๙๖ บัตร และบัตรเสีย ๑๑ บัตร รวม ๕๐๗ บัตร ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง ๕๐๕ คน อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้อง จากการไต่สวนพยานผู้ร้องที่ได้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้งให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ผู้ถูกร้องชานคะแนนไม่ชัดเจน และบริเวณสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ผู้ถูกร้องคนหนึ่งให้ถ้อยคำว่า ตนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ จ่ายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และทำหน้าที่ขีดคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งและรวมคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ตนได้ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งและกรอกข้อมูลในแบบขีดคะแนน โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๑ ได้ ๒๔๔ คะแนน ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๒ ได้ ๒๕๒ คะแนน บัตรเสีย ๑๑ บัตร รวมแล้วได้ ๕๐๗ คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๕๐๕ คน และมีการจ่ายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปจำนวน ๕๐๕ บัตร ผลคะแนนเลือกตั้งมีจำนวนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งที่จ่ายไป จำนวน ๒ คะแนน ซึ่งการขีดคะแนนดังกล่าวอาจมีความผิดพลาดได้ เนื่องจากมีการตั้งกระดานขีดคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ห่างกันเพียง ๑.๕๐ เมตร ทำให้ได้ยื่นการชานคะแนนเลือกตั้งทั้งสองประเภท ประกอบกับมีประชาชนที่มาดูการนับคะแนนเลือกตั้งประมาณ ๑๐๐ คน และส่งเสียงสนับสนุนผู้สมัคร ทำให้ได้ยื่นการชานคะแนนเลือกตั้งไม่ชัดเจน และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม ให้ถ้อยคำว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ได้โทรศัพท์แจ้งตนว่า “จำนวนบัตรดี บัตรเสีย

ในแบบชิตคะแนน (ส.ถ. ๕/๖) รวมกันแล้วมีจำนวน ๕๐๗ คะแนน แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งมีจำนวน ๕๐๕ คน และต้นฉบับบัตรเลือกตั้งได้จ่ายไป ๕๐๕ บัตร ตนและนิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม ได้เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งตนได้แนะนำว่า “ให้ตรวจสอบต้นฉบับบัตรและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งอีกครั้ง” ซึ่งผู้ถูกร้องได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีต้นฉบับบัตรเลือกตั้งจำนวน ๕๐๕ บัตร ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน ๕๐๕ คน โดยตนแนะนำให้ผู้ถูกร้องระบุเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม เขตเลือกตั้งที่ ๓ (ส.ถ. ๕/๗) และได้แนะนำให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนผู้ถูกร้องได้ให้ถ้อยคำทำนองเดียวกัน จากการไต่สวนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม คณะทำงานฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง และฝ่ายบันทึกโปรแกรมประมวลผลคะแนนให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งดังกล่าวไม่ถูกต้องจริง โดยผู้ถูกร้องได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๓ (ส.ถ. ๕/๗) ให้จำนวนบัตรดี จากเดิม ๔๙๖ บัตร เป็น ๔๙๔ บัตร และแก้ไขคะแนนเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๒ จาก ๒๕๒ คะแนน คงเหลือ ๒๕๐ คะแนน ส่วนคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๑ คงเดิม ๒๔๔ คะแนน ซึ่งได้มีการระบุผลของการดำเนินการดังกล่าวไว้แล้ว

เห็นว่า ข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งที่เป็นศาลาประชาคม มีพื้นที่ ๙ ตารางเมตร และการตั้งกระดานนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและกระดานนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ห่างกันเพียง ๑.๕๐ เมตร ประกอบกับมีประชาชนมาดูการนับคะแนนเลือกตั้งประมาณ ๑๐๐ คน และส่งเสียงดังสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ย่อมส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนเลือกตั้ง ประกอบกับจากการตรวจสอบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ. ๕/๗) ได้บันทึกไว้ว่า จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน ๕๐๕ บัตร ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๕๐๕ คน แต่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งในแบบชิตคะแนน (ส.ถ. ๕/๖) จำนวน ๕๐๗ คะแนน เกิดจากการชิตคะแนนเกิน ๒ คะแนน ซึ่งในขั้นนี้ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ผู้ถูกร้องจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน แต่มีจำนวนไม่ตรงกับจำนวนผลคะแนนเลือกตั้งในแบบชิตคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ. ๕/๖) ซึ่งเป็นเหตุให้การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มิได้เป็นไปโดยโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

จึงมีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐๕ วรรคสาม

๖๗๒ ๗/๗๓
(นายอิทธิพร บุญประคอง)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง